

# มนุษย์จะบังเกิดใหม่ได้ อย่างไร?

โดย ชัคค์ สมิธ



P.O. Box 8000, Costa Mesa, CA 92628  
Website: [www.twft.com](http://www.twft.com)  
E-mail: [info@twft.com](mailto:info@twft.com)

## มนุษย์จะบังเกิดใหม่ได้อย่างไร?

(How Can a Man be Born Again?--Thai)

โดย ชัคส์ สมิธ

2002 The Word For Today ผู้พิมพ์จำหน่าย

P.O. Box 8000,  
Costa Mesa, CA 92628

Web Site: [www.twft.com](http://www.twft.com)

ถ้าไม่ได้ระบุ, ข้อพระคัมภีร์ที่นำมากล่าวทั้งหมดได้  
คัดลอกมาจาก พระคัมภีร์ คิงส์เจมส์

สงวนลิขสิทธิ์, ห้ามนำข้อความในหนังสือนี้ไปจัดพิมพ์  
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นคำเขียนจาก  
เดอะ เวิด ฟอว์ เทเดย์

พิมพ์ที่ประเทศอเมริกา

# มนุษย์จะบังเกิดใหม่ได้อย่างไร โดย ชัคค์ สมิธ?

ซ่อนอยู่ในเลื้อยคุณในความมืด

ชายคนหนึ่งเดินอย่างระมัดระวังไปหาพระเยซูชวาวนาซาเร็ท  
ชายคนนี้เป็นขุนนางคนหนึ่งของชาวยิว เขาได้รอนจนถึงเวลากลางคืน  
เพราะเขามีคำถามที่จำเป็นจะต้องถาม คำถามที่ไม่ต้องการให้คนอื่นได้ยิน  
เขายืนรออยู่ห่างๆ นิคodemัสเฝ้าดูพระเยซูกระทำการมหัศจรรย์หลายอย่าง  
เขารู้ว่าไม่มีใครสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ นอกจากพระเจ้าทรงอยู่กับผู้นั้น  
ในที่สุดเขาเห็นพระเยซูอยู่ตามลำพัง จึงเป็นโอกาสที่จะถามคำถามนั้น

“อาจารย์” นิคodemัสเริ่ม “พวกเราทราบว่าท่านเป็นครุมาจากพระเจ้า  
เพราะไม่มีใครสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ นอกจากพระเจ้าสถิตย์อยู่กับท่าน”

พระเยซู, ตอบตรงเป้าหมายตามแบบของพระองค์,  
พระองค์รู้ว่านิคodemัสต้องการอะไร?

“ถ้าผู้ใดไม่บังเกิดใหม่” พระองค์ตอบ “ผู้นั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้าได้”

พอถึงตรงจุดนี้, นิคodemัสถามอย่างถูกต้อง “ท่านหมายความว่าอย่างไร?  
“บังเกิดใหม่”

คำถามนี้ มนุษย์ได้ถามกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี เมื่อเขา ศึกษาข้อความใน  
ยอห์น ๓: ๓ บังเกิดใหม่ หมายความว่าอย่างไร?

คุณเข้าใจไหมว่า พระเจ้าเริ่มสร้างมนุษย์เริ่มแรกนั้นเป็นสามมิติ คือ จิตวิญญาณ,  
จิตใจ และ ร่างกาย จิตใจของเราถูกควบคุมโดยจิตวิญญาณ ดังนั้น เมื่อจิตวิญญาณ  
เป็นผู้ควบคุม มนุษย์สามารถติดต่อและมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้

ในอีกทางหนึ่ง, พวกต้นพีชมีชีวิตเพียงมิติเดียว คือสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตา คือ  
เป็นรูปร่าง (ตัวตน) ต้นไม้ได้รับอาหารจากดินและในอากาศ  
มีพีชจำนวนมากที่กินแมลงเป็นอาหาร  
รากของต้นไม้ยึดแน่นอยู่กับที่ในขณะที่มีการแพร่พันธุ์ โดยเมล็ด  
ตามหลักของการขยายพันธุ์

ส่วนสัตว์นั้น มีสองมิติ คือ เป็นรูปร่างและมีจิตสำนึก

สัตว์ใช้พืชและสัตว์อื่นเป็นอาหารและสามารถเคลื่อนที่ได้ไกล  
การสืบพันธุ์ของสัตว์เป็นเหมือนพืช คือเป็นไปตามหลักของการผสมพันธุ์  
แต่อาณาจักรสัตว์สูงกว่าอาณาจักรของพืชมาก เพราะสัตว์มีจิตใจและเคลื่อนที่ได้

เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์นั้น พระองค์สร้างมนุษย์เป็นสามมิติคือ จิตวิญญาณ,  
จิตใจ และ ร่างกาย  
ส่วนที่เพิ่มมาคือจิตวิญญาณซึ่งทำให้มนุษย์อยู่เหนือกว่าสัตว์และพืชมาก  
เพราะมนุษย์สามารถติดต่อกับพระเจ้าได้

พระเยซูตรัสว่า พระเจ้าเป็นจิตวิญญาณ

และผู้ที่มีสสารพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริง (ยอห์น ๔:  
๒๔) เมื่อเริ่มแรกที่พระองค์สร้างมนุษย์นั้น (โดยมีจิตวิญญาณ, จิตใจ และร่างกาย)  
พระองค์สร้างมนุษย์เพื่อจะได้มีสัมพันธภาพ (ความสัมพันธ์) กับพระองค์

เรามีข้อพระคัมภีร์ที่ตีพิมพ์ข้อหนึ่งใน ปฐมกาล ๓: ๘ “เวลาเย็นวันนั้น

เขา(อาดัมและเอวา)ทั้งสองได้ยินเสียงของพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวน”  
มนุษย์พบกับพระเจ้าและอยู่ร่วมกับพระเจ้าเพราะมนุษย์มีมิติที่เป็นจิตวิญญาณ  
แต่เมื่อจิตวิญญาณของมนุษย์ตาย เขาลดลงมาเป็นสองมิติเหมือนสัตว์  
ในความคิดของมนุษย์นั้น เขาจะเป็นห่วงเกี่ยวกับความต้องการของร่างกาย  
และความอยากของร่างกายเป็นอันดับแรก

จิตวิญญาณของมนุษย์ตาย เพราะการกระทำบาป และความบาปในตัวของมนุษย์

เมื่อเริ่มแรกที่พระเจ้าสร้างมนุษย์, มนุษย์อาศัยอยู่ในสภาพ ที่บริสุทธิ์สมบูรณ์  
มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีเชื้อพันธุ์ที่บกพร่อง  
เพราะว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ยังไม่ตาย  
เขาจึงมีสัมพันธภาพอยู่ร่วมกับพระเจ้า แต่พระเจ้าให้มนุษย์มีการตัดสินใจเลือกว่า

มนุษย์จะอยู่กับพระเจ้าและมีความสัมพันธ์กับพระองค์เพราะเขารักพระองค์?  
หรือเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือก?

เพื่อจะรู้ใจจริงของมนุษย์, พระเจ้าจึงให้มันต้นไม้ที่ตั้งดูดีใจ ไว้ท่ามกลางสวนเอเดน  
เป็นต้นไม้ที่ห้ามไม่ให้กินผลของมัน ผลของต้นไม้นี้จะทำให้จิตวิญญาณตาย  
ดังนั้นมนุษย์จึงต้องตัดสินใจเลือก ว่าเขาจะอยู่และมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า  
ต่อไป หรือ เขาต้องการจะสนองความต้องการฝ่ายเนื้อหนัง  
ซึ่งจะทำให้เขาแตกแยกจากพระเจ้า?

น่าเสียใจจริงๆ, อาดัมเลือกที่จะสนองความต้องการฝ่ายเนื้อหนัง และ  
เขาได้กินผลไม้ต้องห้ามนั้น จิตวิญญาณของเขาจึงตาย ในขณะที่เดียวกัน  
มนุษย์จึงมีเหลืออยู่เพียงสองมิติ คือ ร่างกาย และจิตใจ

พระเยซูตรัสกับนิโคเดมัสว่า เขาจะต้องบังเกิดใหม่ (ยอห์น ๓:๗)

เราต้องมีการบังเกิดใหม่ทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณ  
เราเกิดมาครั้งหนึ่งด้านเนื้อหนังและแยกออกจากพระเจ้า  
แต่เราต้องมีการเกิดใหม่ด้านฝ่ายจิตวิญญาณถ้าเราต้องการรู้จักพระพรและ  
สันติสุขที่มาจาก การดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า  
อาดัมได้ฆ่าจิตวิญญาณ และพบว่าไม่มีทางที่จะทำให้จิตวิญญาณนี้ฟื้นคืนได้  
โดยการทำความดี, โดยเป็นคนเคร่งศาสนา หรือทำตามกฎและระเบียบ

เราอาจพยายามทำความดี แต่เราไม่สามารถทำความดีได้เพียงพอ

พระเยซูตรัสกับนิโคเดมัสต่อไปว่า, “ถ้าท่านไม่บังเกิดใหม่,  
ท่านจะไม่เห็นแผ่นดินของพระเจ้า” (ยอห์น ๓:๓)

มนุษย์ฝ่ายเนื้อหนัง(ธรรมชาติ)ไม่สามารถเข้าใจมิตินี้ได้ เขาหยั่งรู้ไม่ถึง

เปาโลเขียนถึง คริสต์จักร์โครีนธ์ว่า “อันความคิดของมนุษย์นั้น ไม่มีผู้ใดหยั่งรู้ได้  
เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้หนึ่งเองฉันใด

พระดำริของพระเจ้านั้นไม่มีใครหยั่งรู้ได้ เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้น  
เราทั้งหลายไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า  
เพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้แก่เรา  
เรากล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ ด้วยถ้อยคำซึ่งมิใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้  
แต่ด้วยถ้อยคำซึ่งพระวิญญาณได้ทรงสอน

คือเราได้อธิบายความหมายของเรื่องฝ่ายวิญญาณให้คนที่มิมีวิญญาณฟัง  
แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้  
เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้

เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยวิญญาณ (๑ โครินธ์ ๒:๑๒-๑๔)

ดังที่เปาโลบอกกว่า  
มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถรู้และเข้าใจสิ่งเกี่ยวกับพระวิญญาณ  
เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลา

จึงเป็นการยากในการติดต่อพุดจาระหว่างมนุษย์ที่มีพระวิญญาณกับมนุษย์ธรรมดา เพราะเหมือนกับมีอวามหาสมุทรชั้นกลางไว้

คุณเคยสังเกตไหมว่า เป็นการยากที่จะอธิบายสิ่งต่างๆให้เด็กฟัง ซึ่งอาจทำให้คุณผิดหวังได้ คุณคิดว่า “ทำไมเด็กไม่ เข้าใจ? ฉันอธิบายอย่างชัดเจน ง่ายๆ มีเหตุผลเห็นได้ชัด ทำไมเขาจึงมองไม่เห็น?”

ในด้านฝ่ายจิตวิญญาณ, มนุษย์ธรรมดาเป็นเหมือนเด็ก

พระคัมภีร์บอกเราว่า มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถรู้และเข้าใจ สิ่งเกี่ยวกับจิตวิญญาณ เพราะเขาจะต้องสังเกตด้วยจิตวิญญาณ เพราะฉะนั้นพระเยซูจึงบอกว่า

“คุณต้องบังเกิดใหม่ ถ้าคุณต้องการเห็นแผ่นดินของพระเจ้า”  
ถ้าคุณจะเห็นมิติของแผ่นดินของพระเจ้า  
คุณจำเป็นต้องมีการเกิดด้านฝ่ายจิตวิญญาณ ดังนั้นคุณต้องบังเกิดใหม่

ดังนั้น, นิโคเดมัส จึงถามว่า “ข้าพเจ้าจะบังเกิดใหม่ได้อย่างไร?  
มีวิธีใดที่มนุษย์ จะบังเกิดใหม่ได้? สิ่งนี้เป็นไปได้ได้อย่างไร?”

พระเยซูจึงอธิบายโดยยกตัวอย่าง เพื่อนิโคเดมัสจะเข้าใจได้ พระองค์เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิมว่า เมื่อลูกหลานชาวอิสราเอลอยู่ในป่ากันดาร

เขาเริ่มบ่นต่อว่าพระเจ้าและโมเสส เขาบ่นว่า, “เขา (พระเจ้าและโมเสส) ได้นำเราออกมาจากอียิปต์เพื่อจะฆ่าเราเสียในถิ่นทุรกันดาร เราไม่มีอาหารกิน และเราเบื่อบานา (อาหารที่พระเจ้าประทานให้)”

(กันดารวิถี ๒๑: ๕)

เพราะเขาพร่ำบ่นและร้องต่อว่าพระเจ้า, พระองค์จึงอนุญาตให้ฝูงเข้ามาในค่าย ในไม่ช้าคนเป็นจำนวนร้อย ตายเพราะถูกงูพิษกัด

ชาวอิสราเอลจึงวิ่งมาหาโมเสสและขอโทษ,  
ขอร้องให้โมเสสทูลขอต่อพระเจ้าให้กับพวกเขา โมเสสจึงทูลขอต่อพระเจ้า  
ให้รักษาคคนเหล่านั้นให้หาย

แต่อย่างไรก็ตาม, พระเจ้ารักษาคเขาให้หายโดยมีเงื่อนไขซึ่งขึ้นอยู่กับตัวของเขา (ชาวอิสราเอล) เอง

ในกัณฑ์ดารวิถี ๒๑: ๘ เราอ่านพบว่า “และพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า จงทำงาแมวเข้านตัวหนึ่ง ผูกติดไว้กับที่เสา ทุกคนที่ ถูกงัด จมมอดดู (งูที่ผูกไว้กับเสา) แล้วเขาจะมีชีวิตอยู่”

ดังนั้นโมเสสจึงทำงาทองเหลืองขึ้นตัวหนึ่ง และผูกไว้กับเสาท่ามกลางค่าย ถ้าใครที่ถูกงูพิษนั้นกัด จะถูกสั่งให้มองดูงาทองเหลืองที่ผูกไว้บนเสานั้น และในทันใดเขาจะถูกรักษาให้หาย

ข้าพเจ้าขออธิบายเบื้องหลังสิ่งที่กล่าวมานี้ คือ ในพระคัมภีร์ทองเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของการพิพากษาของพระเจ้า ชาวอิสราเอลมีแทนบูชาเป็นทองเหลืองเป็นที่ถวายเครื่องสักการะบูชา

(๒ พงศ์กษัตริย์ ๑๖: ๑๕)

และ ในพระคัมภีร์ งูเป็นสัญลักษณ์ของความบาป

(งูในสวนเอเดน—ปฐมกาล ๓:๑๓)

แต่อย่างไรก็ตามในที่นี้, การยกงูขึ้นบนเสา

อ้างถึงไม้กางเขนที่พระเยซูต้องถูกตรึง

พระเยซูตรัสว่า “พระบุตรจะต้องถูกยกขึ้น” (ยอห์น ๓:๑๔)

และ ในยอห์น ๑๒: ๓๒พระองค์ตรัสว่า “เมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้ว เราจะชักนำคนทั้งหมดมาหาเรา”

พระเยซูได้พยากรณ์ว่า พระองค์จะต้องตายบนไม้กางเขน

ดังนั้น, งาทองเหลืองบนเสา เป็นสัญลักษณ์ของความบาปของเรา ถูกพระเจ้าตัดสิน บนไม้กางเขน

เหมือนดังที่โมเสสยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดาร บุตรมนุษย์ (พระเยซู)

ก็จะถูกยกขึ้นเหมือนกัน

มนุษย์จะบังเกิดใหม่ได้อย่างไร?

เขาจะบังเกิดใหม่ได้โดยวิธีการที่พระเจ้าให้พระบุตรของพระองค์ตายแทนเรา

พระเยซูรับโทษแทนความบาปของเรา โดยตายแทนที่เรา

เมื่อเราเข้าใจในสิ่งนี้ และมองที่พระเยซูด้วยความเชื่อบนไม้กางเขน,

เราทราบว่าพระองค์ตายแทนความบาปของเรา รับการตัดสินจากพระเจ้าเพราะเรา

ให้คุณนึกภาพว่าคุณเป็นเด็กชาวอิสราเอลเมื่อ ๓,๘๐๐ปีก่อน และเมื่องูเข้ามาในค่าย ในวันหนึ่งคุณกำลังสนทนากับเพื่อนอยู่ในค่าย

งูเลื้อยเข้ามาและกัดที่เท้าของเพื่อน  
คุณมองด้วยความผิดหวังเมื่อเห็นเท้าของเพื่อนบวมขึ้น และในไม่  
ช้าเพื่อนก็ตื่นชก

ดังนั้นคุณจึงลากเพื่อนของคุณออกมาจากค้ำยและร้องบอกว่า  
“มองดูงูที่ผูกไว้บนเสา ตัวที่โมเสสผูกติดไว้กลางค้ำย”

“ข้าไม่เข้าใจ ทำไมการมองที่งูนั้นจะช่วยข้าได้อย่างไร?” เพื่อนตอบ  
“ไม่ต้องเถียง” คุณตะโกน “แค่มองเท่านั้น”

“แต่ข้าไม่เข้าใจ ทำไมการมองงูที่บนเสาคจะช่วยข้าได้? ข้ากำลังจะตายอยู่แล้ว”

“ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน” คุณตอบอย่างอ่อนใจ พยายามอธิบาย “ฉันรู้เพียงแต่ว่า  
คนหลายร้อยคนรอบๆตัวเรานี่ กำลังจะตายเหมือนเธอนี้แหละ เขามองงูที่บนเสา  
และเดี๋ยวนี้เขายังมีชีวิตอยู่. มอง!”

“นั่นเป็นเรื่องที่โงเขลา” เพื่อนปฏิเสธ “ข้าจะไม่มอง”

แล้วเพื่อนของคุณก็สิ้นชีวิต เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อจริงๆ  
คุณไม่ได้ขอให้เพื่อนทำสิ่งที่น่ากลัวอย่างไรเลย เพียงแต่ขอให้เขามองเท่านั้น  
เขาไม่จำเป็นต้องเข้าใจถึงวิธีการเพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์จากการมองนั้น

ในทำนองเดียวกัน, พระเยซูคริสต์ตายเพื่อความบาปของเรา  
เราไม่จำเป็นต้องเข้าใจถึงวิธีการ ว่าจิตวิญญาณบังเกิดใหม่ได้อย่างไร  
เราไม่จำเป็นต้องรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราเพียงแต่รู้ว่ามันเป็นไปได้  
เหมือนชาวอิสราเอลในทะเลทราย  
เราไม่จำเป็นต้องรู้ถึงวิธีการเพื่อจะชื่นชมยินดีในผลลัพท์  
เราสามารถมีชีวิตอยู่ร่วมสามัคคีธรรมอย่างมีสติกับพระเจ้าได้  
เราสามารถรู้ถึงการอัศจรรย์เพื่อจะมีชีวิตนิรันดร์ และเป็นอิสระจากบาปได้

พระเยซูอธิบายถึงวิธีของการบังเกิดใหม่ เมื่อพระองค์ตรัสว่า  
“เหมือนโมเสส ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดาร บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้น  
และใครก็ตามที่เชื่อในพระองค์ จะไม่ตาย แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น ๓: ๑๔-๑๕)



ถ้าคุณไม่บังเกิดใหม่ คุณมีชีวิตได้อย่างดีที่สุดแค่สองในสามส่วนเท่านั้น  
มนุษย์ธรรมดาที่มีจิตสำนึกถึงความจริงว่า บางสิ่งบางอย่างขาด (ไม่เต็ม)  
ในชีวิตของเขา และแสวงหาบางสิ่งบางอย่างที่ขาดนั้นมาเพิ่มเติมอยู่ตลอดไป  
ปัญหาคือ มนุษย์แสวงหาสิ่งที่ขาดนั้น ในทางร่างกายหรือทางอารมณ์  
ความรู้สึก แต่ในที่สุด, ถึงแม้ว่า มนุษย์จะบำเรอให้ความสนุกสนานต่อตนเอง  
ทางด้านร่างกายและความรู้สึกมากเท่าไร เขาก็ยังรู้สึกว่าไม่เพียงพอ  
ยังมีบางสิ่งบางอย่างขาดอยู่  
ทั้งนี้เพราะไม่มีสิ่งใดจะแทนที่การขาดของพระวิญญาณได้  
นอกจากการบังเกิดใหม่

มนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระเจ้า  
ถ้าคุณไม่สรรเสริญพระเจ้าที่แท้จริงและพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่แล้ว  
คุณจึงหาสิ่งอื่นแทน อาจจะเป็นรถ หรือ บ้าน หรือ เรือ ไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด  
การสรรเสริญเป็นส่วนหนึ่งที่มีอยู่ภายในของมนุษย์

คุณอาจจะคิดว่าสิ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ง่ายเกินไป คุณอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไม  
คุณสามารถมีการเกิดทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณได้  
โดยการเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้น  
ง่ายดังที่กล่าวมาแล้ว, พระเจ้าให้เป็นแบบนั้นเอง  
เพราะถึงแม้เด็กๆก็สามารถบังเกิดใหม่ได้

พระเยซูอธิษฐานต่อไปให้นิโคเดมัสฟังว่า พระเจ้าทรงรักโลกมาก,  
โลกที่กำลังถูกทำลายด้วยความบาป และกำลังจะพินาศ  
เพราะผลแห่งความบาปนั้น แต่ใครก็ตามที่ เชื่อในพระองค์ จะไม่พินาศ  
แต่จะมีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น ๓: ๑๖)

ข้าพเจ้านึกถึงชาวอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งในขณะที่เขากำลังร้อนรุ่มอยู่ในทะเลทราย,  
ต่อว่าพระเจ้าในปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเขา  
พรั่นและร้องต่อว่าพระเจ้าในความทุกข์ยากลำบาก แต่ความจริงแล้ว  
เขาควรโทษตัวของเขาเอง นี่เป็นสิ่งที่ปกติของมนุษย์ เราหันหลังให้กับพระเจ้า  
เราสนองความต้องการของตัวเอง  
แล้วเราเริ่มประสบต่อความทุกข์ในชีวิตแห่งเนื้อหนังนั้น คือ ความว่างเปล่า  
ความกระวนกระวายเป็นผลที่ได้รับ ผลของชีวิตฝ่ายเนื้อหนัง คือ ความตาย  
เหมือนถูกงูพิษกัด มันจะทำลายคุณและคุณจะพินาศ

แต่ประสบการณ์อันทุกข์ยากและยาวนานนี้ไม่ใช่เป็นแผนเริ่มแรกของพระเจ้า  
พระองค์ต้องการนำเขา(ชาวอิสราเอล)มาสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา

ซึ่งเขาจะมีสันติสุข, เกิดผล และได้รับพระพรจากดินแดนนั้น  
เป็นพระพรซึ่งพระเจ้าได้สัญญาไว้กับบรรพบุรุษของเขา คือ อับราฮัม  
แต่ชาวอิสราเอลไม่ยอมรับคำพยานของ คาเลบและโยเซฟว่า  
ให้เข้ายึดดินแดน(คนอั้น) แต่เขา(ชาวอิสราเอล)กลับพูดว่า

“เราไม่สามารถเข้ายึดดินแดนนั้นได้ เพราะศัตรูมีกำลังมากเกินไป”  
แทนที่จะเข้ายึดดินแดน เขาหันกลับไปในถิ่นทุรกันดาร และต่อมา  
เขาพยายามกล่าวโทษพระเจ้าเมื่อเขามีความทุกข์ยากในถิ่นทุรกันดารนั้น

ถ้าคุณตกอยู่ในถิ่นทุรกันดารในเวลานี้, ไม่ใช่เพราะพระเจ้าต้องการให้คุณ  
อยู่ ณ ที่นั้น พระเจ้าไม่ต้องการให้คุณใช้ชีวิตแบบนี้อะไร  
พระองค์ต้องการให้คุณมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณ  
และมีสันติสุขในพระพรและผลประโยชน์ที่มาจาก  
การสามัคคีธรรมกับพระเจ้า

ชาวอิสราเอล เข้าใจจุดมุ่งหมายของพระเจ้าผิด ทำไมพระเจ้าส่งงูพิษเข้ามา  
พระองค์ต้องการนำเขากลับมาหาพระองค์  
คุณเข้าใจไหมว่า พระเจ้าจะอนุญาตให้เราได้รับความทุกข์  
ในขณะที่เรากำลังเดินอยู่ในถิ่นที่มีอันตราย  
เพราะพระองค์รู้ว่าประสบการณ์ที่เจ็บปวดสามารถทำให้เราตื่นขึ้น  
เพื่อเราจะกลับไปหาพระองค์ ไม่ใช่เป็นการลงโทษที่แท้จริงของพระเจ้า  
แต่เป็นการตรัสกับเราว่า “จงกลับมาหาเรา(พระเจ้า)  
เจ้าอยู่แยกจากเรา(พระเจ้า)ไม่ได้ เจ้าจะถูกทำลาย  
และนี่คือตัวอย่างของการทำลายที่มาถึงเมื่อเจ้าพยายามใช้ชีวิต  
ที่ปราศจากเรา(พระเจ้า)”

นี่เป็นแผนงานของพระเจ้าที่จะนำคุณกลับมาหาพระองค์  
เพื่อคุณจะได้บังเกิดใหม่ในด้านจิตวิญญาณและมีชีวิตอยู่อย่าง  
มหัศจรรย์ร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์

ถ้าไม่มีความช่วยเหลือจากพระเจ้า, ชาวอิสราเอลจะต้องตายอยู่ในถิ่นทุรกันดารนั้น  
เขาจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินสองอาทิตย์ ไม่ต้องพูดถึงสี่สิบปีเลย  
ในทำนองเดียวกันพระเจ้าคำจุนเราเมื่อเราเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารในขณะนี้  
ถ้าไม่มีมือของพระองค์มาคำจุนเรา เราจะไม่สามารถอยู่ได้ถึงห้าวินาที

คุณเป็นหนี้พระเจ้าในการเป็นอยู่ของคุณทุกอย่าง พระองค์คำจุนคุณ  
เพื่อคุณจะได้รู้จักความรักอันยิ่งใหญ่, ความห่วงใย,

ความเอาใจใส่ดูแลของพระองค์ที่มีต่อคุณ  
เพื่อคุณจะได้บังเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณและเข้ามาอยู่เต็มสามมิติ  
ดังที่พระเจ้าตั้งใจไว้ให้กับเราทุกคน

ในขณะที่มีหลายคนที่กำลังเดินอยู่ในทางอันตรายซึ่งนำไปสู่ความหายนะ  
คุณต้องกลับมาหาพระเจ้าก่อนที่คุณจะถูกทำลาย  
พระสัญญาอันมหัศจรรย์ของพระเจ้าคือ ถ้าคุณเชื่อในพระบุตรของพระองค์  
คุณจะไม่หายนะ แต่มีชีวิตนิรันดร์  
การมีชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่แค่แค่จำนวนปีเท่านั้น แต่เป็นชีวิตที่มีคุณภาพด้วย  
คุณรู้ไหมว่าจำนวนปีที่ไม่มีคุณภาพนั้น คือ นรก  
แต่ชีวิตในฝ่ายจิตวิญญาณจะให้คุณภาพของชีวิตซึ่งเหนือกว่าชีวิตสัตว์  
(หรือร่างกาย) ที่มีตัวตนอยู่, เหนือกว่าความรู้สึกนึกคิดที่เรามีอยู่มาก

และนั่นคือชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้คุณมี คือ ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ  
เป็นชีวิตที่มีความสามัคคีธรรมกับพระองค์  
พระคัมภีร์กล่าวว่า จิตใจของฝ่ายเนื้อหนังคือความตาย,  
แต่จิตใจของฝ่ายจิตวิญญาณคือ ชีวิต, มีความสงบสุข และมีความปิติชื่นชมยินดี

นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้กับคุณ, ชีวิตนิรันดร์, สันติสุข, และปิติชื่นชมยินดี  
เป็นความปิติชื่นชมยินดีที่มาจากความสามัคคีธรรมกับพระเจ้า  
การรู้ว่าพระองค์สถิตอยู่กับคุณ คือพระองค์อยู่ที่นี่กับคุณ, ทรงนำคุณ,  
คุณรู้ว่าทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของพระเจ้า

มนุษย์บังเกิดใหม่ได้โดยเชื่อในความรักที่พระเจ้าให้ พระองค์ให้  
โดยการให้อภัยต่อความบาปของคุณ, ความบาปที่พระเยซูทรงรับแทน  
ดังนั้น, เมื่อคุณรับพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ช่วย  
และเชื่อว่าพระองค์ตายแทนความบาปของคุณ จึงมีการเกิดของจิตวิญญาณ  
จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งมหัศจรรย์เกิดขึ้นภายในตัวคุณ และทันใดนั้น  
คุณจะมีชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยมิติอันใหม่คือจิตวิญญาณ  
ซึ่งคุณไม่เคยฝันถึงและไม่เคยรู้จักว่ามีตัวตนมาก่อน  
เป็นความรุ่งโรจน์และน่าพิศวง และเกินกว่าทุกสิ่งที่คุณเคยประสบมา  
ซึ่งเป็นการยากที่จะหยั่งรู้ได้  
เปาโลกล่าวถึงประสบการณ์ฝ่ายจิตวิญญาณที่ท่านประสบว่า มหัศจรรย์มาก  
และจะผิตอย่างมากถ้าพยายามใช้คำพูดมาอธิบาย (๒ โครินธ์ ๑๒ : ๔)  
ไม่มีภาษาใดที่จะอธิบายประสบการณ์นี้ได้

พระเยซูตรัสว่า “ถ้าคุณต้องการเห็นแผ่นดินสวรรค์  
และคุณต้องการเข้าใจสิ่งเหล่านั้น, คุณต้องบังเกิดใหม่”

จะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าได้นั้น, คุณต้องบังเกิดใหม่  
เพียงแค่มองที่พระเยซูคริสต์ พระองค์ตายแทนความบาปของคุณบนไม้กางเขน  
เชื่อในพระองค์ และเชื่อในความรักที่พระองค์มีต่อคุณ การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น  
ดังนั้น คำถามคือ “คุณบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วหรือยัง?”  
ถ้ายัง  
วิธีที่จะบังเกิดใหม่นั้นง่ายมาก

วันนี้คุณอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของคนสองกลุ่ม  
ซึ่งขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคุณกับพระเยซูคริสต์เจ้า คือ  
คุณเชื่อและมองด้วยความเชื่อที่พระเยซูผู้ตายแทนคุณบนไม้กางเขน หรือ  
คุณจะใช้ชีวิตแบบเดิม เป็นสิ่งที่น่าประหลาด คือ  
ถ้าคุณต้องการหลงหาย คุณไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม  
ทำสิ่งที่เคยทำต่อไปเรื่อยๆแล้วคุณจะได้รับ ความหายณะเอง

แต่ถ้าคุณมองที่ไม้กางเขนและเชื่อในผู้ซึ่งตายแทนความบาปของคุณ  
เมื่อนั้นแหละ คุณได้รับของขวัญจากพระเจ้าโดย คุณไม่ต้องเสียอะไรเลย (ฟรี)

ของขวัญนั้น คือ ชีวิตนิรันดร์

## คำอธิฐานของคนบาป

ถ้าคุณต้องการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า  
และต้องการแน่ใจว่าบาปของคุณได้ถูกยก(ชำระ,อภัย)แล้ว นี่คือคำ  
แนะนำในการอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา, ลูกเข้ามาหาพระองค์,  
สารภาพบาปของลูกและขอให้พระองค์อภัยโทษให้ ขอคุณพระองค์  
เพราะพระองค์ทรงสัญญาว่า ถ้าลูกสารภาพบาปของลูก พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ  
จะอภัยโทษและชำระล้างลูกจากมลทินทั้งหมด  
ลูกจะไม่ทำบาปต่อไปและจะใช้ชีวิตให้เป็นที่ชอบใจของพระองค์  
ตั้งนั้นลูกขอพระองค์  
ประทานกำลังโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อลูกจะใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้อง

ลูกขอบคุณที่พระเยซูคริสต์เจ้า ได้ตายบนไม้กางเขน ใช้นี้แทนความบาปของลูก  
และพระองค์ทรงฟื้นจากความตาย  
ลูกขอรับพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด, เป็นพระเจ้า และเป็นเพื่อนของลูก

และลูกขอบพระคุณ ที่พระองค์ได้กล่าวว่า ใครก็ตามที่มาหาพระองค์  
พระองค์จะไม่ขับไล่ผู้นั้น ขอคุณพระองค์ที่ให้ชีวิตใหม่แก่ลูกในพระคริสต์  
ลูกขอมอบชีวิตของลูกให้แก่พระองค์  
ขอพระองค์ทรงเปลี่ยนลูกตามที่พระองค์ต้องการ ในนามพระเยซู. เอเมน

## และอะไรต่อไป?

ถ้าคุณได้ตัดสินใจรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด,  
คุณได้บังเกิดใหม่แล้ว  
สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเติบโตขึ้นแบบคริสเตียน

๑. อธิษฐาน---การอธิษฐานเป็นเหมือนสายโทรศัพท์ที่ไปถึงพระเจ้าโดยตรง  
เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องใช้เวลาสนทนากับ พระองค์ทุกวัน ยิ่งมากยิ่งขึ้นดี  
ฟิลิปปี ๔: ๖

๒. อ่านพระคัมภีร์--- พระคัมภีร์เป็นเหมือนจดหมายรักจากพระเจ้า คุณยิ่งอ่านมาก  
คุณก็ยิ่งตกหลุมรักกับพระองค์มาก ยิ่งขึ้น ๑ เปโตร ๒: ๒

๓. ร่วมสามัคคีธรรม--- คุณต้องมีเพื่อนที่แบ่งปันความเชื่อของคุณ  
และผู้ที่จะหนุนใจคุณ จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณควรรหาโบสถ์ที่เชื่อในพระคัมภีร์  
เพื่อคุณจะได้พบกับคริสเตียนอื่นๆ สิบรัฐ ๑๐: ๒๔-๒๕

๔. เป็นพยานกับคนอื่น--- แบ่งปันความเชื่อในพระเยซูคริสต์ กับคนอื่น  
อธิษฐานให้พระเจ้าสำแดงให้คุณเห็นว่าสมควร จะเป็นพยานอย่างไร และ เมื่อไร  
มาระโก ๑๖: ๑๕

และ เว็บไซต์ที่สามารถช่วยคุณได้ด้วย คือ  
[www.calvarychapel.com](http://www.calvarychapel.com)

ขอพระเจ้าอวยพระพร และเราขอภาวนาให้คุณ  
เติบโตเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นทุกวัน

ซัคค์ สมธิ, เป็นอาจารย์อูโซของแคลวารี แชนโปว์  
โคस्ता เมสา แคลลิฟอร์เนีย ได้เป็นครูสอนพระคัมภีร์  
มามากกว่าห้าสิบปี พระคัมภีร์ที่ท่านสอน สามารถ  
รับฟังได้ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในสถานีวิทยุ ทั่วประเทศ  
คือ เดอะ เวิร์ด ฟอ์ ทูเดย์ หนังสือของท่าน รวมทั้ง  
“น้ำแห่งชีวิต” “ทำไมพระคุณของพระเจ้าเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง”  
และชีวิตการอธิษฐานที่มีประสิทธิภาพ”

The Word For Today  
P.O. Box 8000, Costa Mesa, CA 92628  
(800) 272-WORD (9673)  
[www.twft.com](http://www.twft.com)

# บังเกิดใหม่

เป็นข้อความที่เราทุกคนได้ยินอยู่บ่อยๆ แต่เราเข้าใจความหมายที่แท้จริงหรือเปล่า?

และทำไมพระเยซูคริสต์ว่า เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องบังเกิดใหม่  
ถ้าเราต้องการเห็นแผ่นดินของพระเจ้า

หนังสือเล่มนี้อธิบายความแตกต่างระหว่างการเกิดฝ่ายร่างกายและ  
การเกิดฝ่ายจิตวิญญาณ

และทำไมพระเจ้าสร้างมนุษย์มาตั้งแต่เริ่มแรก

เพราะในตอนจบ, มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนา แต่เกี่ยวกับความสัมพันธ์